



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวข้างต้นที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินและมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๕ ราย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่สอบได้บัญชีเดิม ของ สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	๖	นางสาวพัฒนาพร บุญมา	
๐๐๒	๘	นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์จุม	
๐๐๓	๗	นางสาวเยาวภา โอคะโส	
๐๐๔	๕	นางสาวรวงคณา สุขพีช	
๐๐๕	๓	นางสาวน้ำทิพย์ แสงสาร	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

วันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น วิธีการสัมภาษณ์

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ทาง <http://cttc.cpd.go.th/cttc๗>

/ง) ระเบียบปฏิบัติ...

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติกรรมเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ผู้สมัครสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ในวัน
ประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ
อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการ
สัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียง
ตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุวิทย์ เวียงกมล)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗
ประธานกรรมการดำเนินการนำรายชื่อนักงานราชการผู้ผ่านการเลือกสรร
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปลัดกรมฯ
ปลัดกรมฯ
ตรวจ